

Đăng ký tên miền Internet số phone công cộng theo công thức truyền thống

Theo Thông quy Bộ TT&TT Lê Nam Thông, Bộ TT&TT số ban hành công bố miễn thu phí đăng ký tên miền Internet. Theo đó, nhà nước sẽ không thu phí đăng ký tên miền và trả hoa hồng cho các đối lý nh hiện nay, mà phí đăng ký sẽ do các nhà đăng ký tên miền tự quyết định theo công thức truyền thống công cộng.

The screenshot shows the NETNAM ONLINE website interface. At the top, there is a search bar with the text "Nội dung tìm kiếm" and a "Tìm kiếm" button. To the right, there are links for "Đăng nhập", "English", and "Giỏ hàng". Below the search bar is a navigation menu with categories: "KOMBO", "DOMAIN", "EMAIL", "HOSTING", "SERVER", "WEBSITE", "SOFTWARE", "E-MARKETING", and "SSL". The "DOMAIN" category is highlighted in red.

The main content area displays four columns of domain registration options:

- TÊN MIỀN CẤP 2 .VN**: - Phí duy trì từ: 480.000 VND/năm. Chính sách giảm giá: - Tên miền đăng ký và duy trì 3 năm: 2%; - Tên miền đăng ký và duy trì 5 năm: 3%. Button: MUA NGAY.
- TÊN MIỀN CẤP 3 .VN**: - Phí duy trì từ: 350.000 VND/năm. Chính sách giảm giá: - Tên miền đăng ký và duy trì 3 năm: 2%; - Tên miền đăng ký và duy trì 5 năm: 3%. Button: MUA NGAY.
- TÊN MIỀN .COM**: - Phí duy trì từ: 240.000 VND/năm. Chính sách giảm giá: - Miễn phí đăng ký; - Tên miền đăng ký và duy trì 3 năm: 2%; - Tên miền đăng ký và duy trì 5 năm: 3%. Button: MUA NGAY.
- TÊN MIỀN .ASIA**: - Phí duy trì từ: 350.000 VND/năm. Chính sách giảm giá: - Miễn phí đăng ký; - Tên miền đăng ký và duy trì 3 năm: 2%; - Tên miền đăng ký và duy trì 5 năm: 3%. Button: MUA NGAY.

Below the domain options, there are two sections: "KIỂM TRA TÊN MIỀN" and "CÁC THỦ TỤC".

KIỂM TRA TÊN MIỀN
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
Tên miền - Domain name: là địa chỉ website của bạn trên Internet, nó thường được đặt kèm với tên và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước, không thể có 2 chủ thể cùng có một tên miền.
Chúng tôi là đại lý tên miền quốc tế của Resellerclub thuộc tổ chức tên miền lớn nhất thế giới là Direct và đã được tổ chức VNNIC chứng nhận là nhà cung cấp tên miền quốc tế tại Việt Nam.

CÁC THỦ TỤC
CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ NETNAM
Bạn điền thông tin vào mẫu Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. Download mẫu bản khai

Theo Thông quy Bộ TT&TT Lê Nam Thông, Bộ TT&TT đã thực hiện xã hội hóa rút bớt việc đăng ký tên miền Internet, tính đến thời điểm này toàn bộ việc đăng ký tên miền đều do các nhà đăng ký tên miền làm. Hiện tại nhà nước thu phí số đăng ký tên miền và cho các nhà đăng ký tên miền hoa hồng. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện xã hội hóa đăng ký tên miền, Bộ TT&TT thấy rằng công bố ban hành miễn thu phí tên miền và chi trả hoa hồng cho nhà đăng ký tên miền, tuy nhiên mức phí chi trả bao nhiêu thì chưa được đưa ra.

Thông quy Lê Nam Thông yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phối hợp với các quan liên quan nghiên cứu việc quản lý tên miền theo hướng nhà nước sẽ không thu phí đăng

ký tên miền và cũng không chi trả hoa hồng cho các nhà đăng ký tên miền như hiện nay. Thay vào đó, Nhà nước chỉ thu phí sử dụng tên miền, còn phí và chi phí đăng ký tên miền các nhà đăng ký trả căn cứ vào chi phí doanh nghiệp đầu tư để hình thành phí đăng ký tên miền để thu phí. Như vậy lĩnh vực đăng ký tên miền số trở thành thị trường cạnh tranh, các nhà đăng ký tên miền tự do hình thành để đem bán cho các chủ thể tranh trên thị trường, khi thị trường cạnh tranh thực sự sẽ đưa mức phí đăng ký tên miền xuống thấp, có lợi hơn cho người sử dụng tên miền.

“Nếu thực hiện theo các chủ đề nói trên, do không còn thu phí đăng ký tên miền, nhà nước sẽ giảm phí sử dụng tên miền xuống, vì lợi ích kinh doanh tên miền sẽ hoàn toàn theo các chủ thể trong, do thị trường tự quy định. Vấn đề này đã được đưa ra tại hội nghị của Bộ TT&TT trong năm 2014”, Thứ trưởng Lê Nam Thắng cho biết.

Thứ trưởng của VNNIC cho hay, từ đầu năm 2014 cho đến ngày 15/12/2014 đã phát triển mới được 100.319 tên miền “.vn”, nâng tổng số tên miền “.vn” lên 297.235 tên miền, tăng trưởng 12,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Với kết quả này, tên miền “.vn” tiếp tục khẳng định vị trí là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, tên miền “.vn” đang vươn tầm khu vực châu Á. Trong bảng xếp hạng 22 tên miền quốc gia có số lượng tên miền đăng ký sử dụng lớn nhất khu vực châu Á do Hiệp hội các tổ chức quản lý tên miền cấp cao mã quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APTLD) công bố, tên miền “.vn” đứng thứ 7.

Với tên miền tiếng Việt, tính đến ngày 15/12/2014, đã có 83.330 tên miền đăng ký mới, nâng tổng số tên miền tiếng Việt lên 983.199 tên miền. Trong đó, số lượng tên miền đã được đưa vào sử dụng thực tế trên các loại dịch vụ là 172.332, chiếm hơn 17,5% tổng số tên miền tiếng Việt đang duy trì trên hệ thống.

Tháng 7/2014, số lượng tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống đã chạm mốc 1 triệu, đưa tên miền đa ngữ Việt Nam đứng đầu nhất trên thế giới và số lượng đăng ký. Đây là kết quả quan trọng cho thấy sự quan tâm của công chúng và tiềm năng phát triển tên miền tiếng Việt, đánh dấu sự phát triển Internet ở Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của đội ngũ VNNIC, còn số 1 triệu tên miền này còn tồn tại một lượng không nhỏ các tên miền “.o”, không đưa vào sử dụng, đăng ký để giữ chỗ. Vì thế, trong ngắn

cuối năm 2014, VNNIC đã tập trung mức tiêu chuẩn tên miền tiếng Việt phát triển và chất, thay vì phát triển và lượng nhàn nhàn năm trước. Tính đến giờ tháng 12/2014, VNNIC đã thanh lý 59.000 tên miền tiếng Việt đăng ký nhưng không đưa vào sử dụng, chủ thể không liên lạc được. Việc thanh lý giúp tỷ lệ sử dụng tên miền tiếng Việt từ 16,4% lên 17,5% hiện tại và hàng nghìn lượt mua trên 20% vào dịp kỷ niệm 4 năm tên miền tiếng Việt tự do, miền phí (28/4/2015).

Bên cạnh đó, năm 2014, với số lượng đưa ra chủ IPv4 được cấp cho các thành viên tính đến ngày 15/12/2014 là trên 15,6 triệu đưa ra chủ, Việt Nam vẫn là quốc gia đứng thứ hai trong khu vực ASEAN; đứng thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 27 trong tổng số các quốc gia giới thiệu IPv4 nhất toàn cầu.

Theo ICTnews